

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 616 /SGDDT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2018

V/v giới thiệu đơn vị triển khai
Chương trình tặng sản phẩm thức
uống Nestlé Milo cho học sinh tiểu
học tại tỉnh Phú Yên

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố.

Căn cứ Công văn số 4585/BGDĐT-GDTC ngày 03/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestlé Milo cho học sinh tiểu học tại 35 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngày 10/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận công văn của Công ty TNHH Trương Đoàn, Công ty mong muốn được đến các cơ sở giáo dục để triển khai Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestlé Milo cho học sinh tiểu học.

Vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giới thiệu nhân viên của Công ty TNHH Trương Đoàn đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai Chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestlé Milo cho học sinh tiểu học.

2. Để chương trình được triển khai hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế số lượng sản phẩm được phân bổ và điều kiện của địa phương triển khai một số hoạt động cụ thể sau:

+ Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Trương Đoàn thống nhất cách thức triển khai thực hiện;

+ Báo cáo địa phương về kế hoạch triển khai chương trình, thành phần nhân viên trong đội phục vụ của Công ty TNHH Trương Đoàn phối hợp với nhà trường để phát sản phẩm tới từng em học sinh;

+ Tăng cường giám sát chặt chẽ việc phân phối sản phẩm đúng, đủ, kịp thời đến học sinh đảm bảo an toàn tuyệt đối;

+ Sử dụng các sản phẩm đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Trong quá trình tổ chức phát sữa và hướng dẫn cho trẻ em, học sinh uống sữa đúng cách, đặc biệt lưu ý: truyền thông cho học sinh và cha mẹ học sinh hiểu rõ về tầm quan trọng của sữa đối với sự phát triển của trẻ em; kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng; đảm bảo hạn sử dụng của sản phẩm và độ tuổi uống sữa phải phù hợp với thông tin ghi trên sản phẩm; không uống sữa khi quá đói. Đối với những trẻ uống sữa lần đầu, trẻ có tiền sử dị ứng với sữa, trẻ đang mắc bệnh, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi cho trẻ uống sữa.

Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo sau khi kết thúc Chương trình về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, 56 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTY TNHH Trương Đoàn;
- Lưu: VT.

